

MÁY KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU VỀ LÃNH ĐẠO CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG CỦA TỈNH ỦY THÁI – BÌNH

NGUYỄN VĂN BÍCH
(Ban công nghiệp
Trung ương Đảng)

Thái-Bình là một tỉnh lớn trong vùng trọng điểm lúa ở đồng bằng, ruộng đất phì nhiêu, dân cư đông đúc và có truyền thống cách mạng.

Trước đây, Thái-Bình là một tỉnh thuần túy nông nghiệp. Ngoài một số ngành nghề thủ công có truyền thống như: chạm bạc, dệt chiếu, dệt lụa,... công nghiệp của Thái-Bình chưa có gì đáng kể. Có trên 40 ki-lô-mét bờ biển, Thái-Bình có khả năng phát triển nghề đánh cá và làm muối, trồng cói... Công nghiệp địa phương ở đây gặp nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu tại chỗ.

Dưới ánh sáng các nghị quyết của Trung ương Đảng, bước vào thời kỳ chuyên hướng xây dựng kinh tế, phát huy những điều kiện thuận lợi và khắc phục những khó khăn trên đây, trong mấy năm qua, công nghiệp địa phương của Thái-Bình đã phát triển tương đối tốt.

Ba năm qua (1966 - 1968), trong hoàn cảnh chiến tranh phá hoại diễn ra ngày càng ác liệt, cũng như một số địa phương khác, tuy gặp rất nhiều khó khăn, song công nghiệp địa phương Thái-Bình vẫn phát triển với tốc độ cao, tăng 34,6%. Một số mặt còn tăng nhanh hơn những năm hòa bình trước đây như: công nghiệp quốc doanh, tiểu và thủ công nghiệp, sản xuất tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng,... Bên cạnh những lá cờ đầu về thâm canh lúa như Tân-Phong, Cổ-dũng,... Thái-Bình còn có hợp tác xã đánh cá Thụy-tiến đạt năng suất cao nhất miền Bắc, hợp tác xã nông nghiệp Long – Khê phát triển và quản lý khá tốt nghề thủ công, vv...

Việc sơ tán, di chuyển các cơ sở công nghiệp địa phương từ thị xã và các thị trấn về nông thôn thực hiện được nhanh gọn, tốt, vừa tránh được sự đánh phá của địch, vừa giữ vững được nhịp độ sản xuất bình thường.

Với sự giúp đỡ của Trung ương, Thái-Bình đã xây dựng được nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp mới có tác dụng quan trọng đối với việc phát triển nông nghiệp và phục vụ đời sống nhân dân, như: mạng nông nghiệp, mạng lưới điện được phân bố ngày càng rộng ra nhiều vùng ở nông thôn, các cơ sở khai thác đã, nung vôi, ươm tơ và các cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng khác.

Bên cạnh việc xây dựng mới, Thái-Bình còn chú ý củng cố và mở rộng, tạo điều kiện cho các cơ sở hiện có phát triển sản xuất và kinh doanh có lãi.

Các xí nghiệp công nghiệp địa phương Thái-Bình đã được xây dựng với quy mô nhỏ, phân tán hợp lý, thích nghi với thời chiến, thời gian xây dựng tương đối nhanh, công tác quản lý sản xuất và kinh doanh sớm đi vào nề nếp, nên đạt được hiệu quả kinh tế tương đối cao

Thái-Bình còn tích cực đào tạo cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ và công nhân kỹ thuật... bằng nhiều hình thức và biện pháp: kèm cặp trong sản xuất, mở lớp ngắn ngày, đào tạo tập trung... Do đó, Thái-Bình đã khắc phục có hiệu quả tình trạng thiếu cán bộ, công nhân trong công nghiệp địa phương.

Trên cơ sở phát triển sản xuất, công nghiệp địa phương Thái-Bình đã có tác dụng rõ rệt trong việc phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân địa phương và đáp ứng một phần nhu cầu chung của cả nước.

Trong ba năm qua, sản lượng hàng hóa của công nghiệp địa phương Thái-Bình cung cấp cho nông nghiệp tăng 1,43 lần, cho giao thông vận tải tăng 1,23 lần, hàng tiêu dùng cung cấp cho nhân dân tăng 36%. Ngoài ra công

nghiệp địa phương Thái-Bình còn cung cấp cho Trung ương và xuất khẩu thêm nhiều mặt hàng: tơ tằm, chiếu cói, hàng thủ công mỹ nghệ...

Nhìn chung, trong ba năm qua, công nghiệp địa phương Thái-Bình đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Được vậy là do tỉnh ủy Thái-Bình đã có những chuyển biến bước đầu nhưng rất quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển công nghiệp địa phương.

Sự chuyển biến đó được thể hiện ở một số mặt dưới đây:

Trước hết tỉnh ủy Thái-Bình đã coi trọng việc nghiên cứu quán triệt quan điểm, chú trọng, phương hướng phát triển công nghiệp địa phương của Trung ương Đảng trong toàn đảng bộ và vận dụng sáng tạo những chủ trương đó vào hoàn cảnh cụ thể là của địa phương.

Trong nhiệm vụ chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế của miền Bắc cho phù hợp với yêu cầu chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương trở thành một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy đảng ở địa phương phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện.

Tỉnh ủy Thái-Bình, trước hết là Ban thường vụ tỉnh ủy, đã tổ chức nghiên cứu chu đáo các nghị quyết, văn kiện của Trung ương và các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo chủ yếu của Đảng về mặt này.

Tỉnh ủy Thái-Bình thấy rõ công nghiệp địa phương có nhiều hình thức khác nhau: có cơ sở quốc doanh, có cơ sở của tập thể, có sản xuất chuyên nghiệp, sản xuất nửa chuyên nghiệp trong hợp tác xã nông nghiệp và sản xuất nghề phụ của gia đình xã viên nông nghiệp, vv... Công nghiệp địa phương phải tiếp thu kỹ thuật tiên tiến, đồng thời lại phải hết sức chú trọng tận dụng kỹ thuật dân gian, phát huy cao độ kỹ thuật cổ truyền của

quần chúng, vv... Vì vậy, công nghiệp địa phương mang tính chất quần chúng rất rộng rãi.

Do quần chúng suy nghĩ tìm tòi, trực tiếp tham gia xây dựng và phát triển, công nghiệp địa phương sẽ có ưu thế và sức mạnh vô cùng to lớn, sẽ giải quyết được nhiều vấn đề mà công nghiệp lớn của Trung ương khó có thể giải quyết tốt được.

Mặt khác, công nghiệp địa phương gắn liền với nông nghiệp, dựa vào nông nghiệp mà phát triển, đồng thời lại là đòn xeo thúc đẩy nông nghiệp tiến lên. Công nghiệp địa phương phải gắn liền với đặc điểm riêng biệt của từng địa phương, nó phải phản ánh đặc thù, sắc thái của từng địa phương, không thể rập khuôn theo cách phát triển của tỉnh này hoặc tỉnh khác. Lãnh đạo công nghiệp địa phương không những phải có hiểu biết về kỹ thuật, về quản lý kinh tế, mà còn phải biết tổ chức và phát động quần chúng, biết vận dụng các chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương mình.

Do đó, các cấp ủy đảng từ tỉnh, huyện đến xã ở Thái-Bình đều thấy rõ rằng: muốn lãnh đạo và chỉ đạo phát triển nông nghiệp phải nắm chắc công nghiệp địa phương. Muốn phát triển công nghiệp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, nhất thiết phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng. Các cấp ủy đảng có đầy đủ khả năng và điều kiện để lãnh đạo và chỉ đạo tốt công nghiệp địa phương.

Trong quá trình nghiên cứu các quan điểm cơ bản của Trung ương Đảng về công nghiệp địa phương tỉnh ủy Thái-Bình đã nghiên cứu liên hệ những nhận thức chưa đầy đủ của mình trước đây và phê phán một số lệch lạc trong các cơ quan quản lý công nghiệp và cấp ủy địa phương. Những thiếu sót và lệch lạc đó là:

Hiểu và vận dụng một cách máy móc quy luật ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý vào việc phát triển công nghiệp địa phương. Trước đây, trong khi thảo luận về phương hướng phát triển công nghiệp địa phương, tỉnh ủy chỉ nhấn mạnh một chiều về tính hơn hẳn của công nghiệp quốc doanh, nên có lúc đã xem nhẹ tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp, nhất là thủ công nghiệp trong hợp tác xã nông nghiệp. Tỉnh ủy cũng chưa thấy sự gắn bó giữa nông nghiệp và công nghiệp địa phương, chưa nhận thức đầy đủ vai trò đòn xeo của công nghiệp địa phương đối với nông nghiệp. Do đó, trong quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển kinh tế trước đây, tỉnh ủy chỉ tập trung lãnh đạo nông nghiệp, mà xem nhẹ công nghiệp. Từ đó dẫn đến tình trạng có thời kỳ công nghiệp không phát triển, nền nông nghiệp cũng gặp khó khăn.

Các cơ quan trực tiếp quản lý công nghiệp còn mang nặng tư tưởng kinh doanh đơn thuần, chạy theo sản lượng, chạy theo mặt hàng lớn, mà chưa thật sự hết lòng, hết sức phục vụ nông nghiệp, phục vụ đời sống nhân dân. Từ những nhận thức sâu sắc đó, tỉnh ủy Thái-Bình đặt vấn đề phải bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp ủy đảng trong tỉnh về những quan điểm, chủ trương, phương hướng và chính sách phát triển công nghiệp địa phương của Trung ương và coi đó là một nhiệm vụ hết sức cấp bách, quan trọng.

Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều đợt học tập trong cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành. Có những đợt học tập riêng của Tỉnh ủy, của các huyện ủy, của các đảng ủy xí nghiệp và các ngành chuyên môn chung quanh tỉnh. Nội dung học tập gồm các văn kiện, tài liệu của Trung ương Đảng, các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo của Đảng về công nghiệp địa phương. Các đồng chí đã liên hệ với nhận thức của mình, với tình hình thực tế của địa phương, nhằm quán triệt sâu sắc tinh thần cơ bản của đường lối, chính sách của Đảng về công nghiệp địa phương.

Ngoài ra, tỉnh ủy Thái-Bình còn tranh thủ mọi cơ hội để phổ biến rộng các đường lối, chính sách đó. Ví dụ: trong kỳ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban công nghiệp Tỉnh ủy Thái-Bình đã mở hội nghị gồm các huyện và các ngành chung quanh tỉnh để thảo luận các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về công nghiệp địa phương và học tập một số vấn đề cơ bản về quản lý công nghiệp. Sau đó, Ban công nghiệp hướng dẫn các huyện ủy và các ngành chung quanh tỉnh thảo luận phần nói về công nghiệp địa phương trong dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy trước đại hội. Nhờ được bồi dưỡng những hiểu biết cơ bản nói trên, các buổi thảo luận về vấn đề công nghiệp địa phương trong các báo cáo trình bày tại đại hội đã có chất lượng tốt, một số đồng chí lâu nay ít theo dõi công nghiệp địa phương cũng góp được nhiều ý kiến thiết thực.

Được Tỉnh ủy quan tâm bồi dưỡng, trình độ nắm đường lối, chính sách phát triển công nghiệp địa phương của các cấp, các ngành trong đảng bộ Thái-Bình đã được nâng lên một bước quan trọng.

Nhờ quán triệt ngày càng sâu sắc quan điểm, đường lối của Trung ương, tỉnh ủy đã xác định được phương hướng và bước đi thích hợp cho công nghiệp địa phương. Do đó, công nghiệp Thái-Bình phát triển ngày càng phù hợp với đặc điểm của địa phương, càng bám sát được các yêu cầu của phong trào thâm canh trong nông nghiệp.

Mặc dù có nhiều khó khăn, Thái-Bình đã phát triển nhanh chóng mạng lưới cơ khí, khai thác điện về nông thôn, các cơ sở khai thác đá cung cấp cho các xưởng nông cụ... Mặt khác, do xác định đúng đắn mối quan hệ giữa phát triển công nghiệp quốc doanh địa phương và thủ công nghiệp hợp tác hóa theo quan điểm của Đảng, Thái-Bình cũng đã phát triển nhanh chóng tiểu và thủ công nghiệp (kể cả nghề phụ của nông dân).

Bên cạnh những tiến bộ của Tỉnh ủy, các huyện ủy ở đây cũng đang quyết tâm đi vào lãnh đạo công nghiệp địa phương.

Đồng chí bí thư huyện ủy Tiên Hưng đã nói “lâu nay, nói tới công nghiệp là chúng tôi nghĩ ngay tới các nhà máy có quy mô lớn và hiện đại, nghĩ tới khoa học kỹ thuật tiên tiến. Đối với chúng tôi, quả thật đó là những vấn đề quá xa lạ. Từ đó, chúng tôi nghĩ: lãnh đạo, chỉ đạo công nghiệp là việc của Trung ương, của tỉnh ủy, còn cấp huyện chúng tôi chỉ lo làm nông nghiệp. Qua học tập, chúng tôi mới hiểu rõ công nghiệp địa phương gồm có các nhà máy quốc doanh, các xưởng tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm của công nghiệp địa phương là những thứ rất quen thuộc và rất cần thiết đối với sản xuất và đời sống ở địa phương chúng tôi như: nông cụ, gạch, vôi, ngói, chiếu cói, đồ gỗ, đồ đan lát, bánh kẹo, nước mắm, vv... Chúng tôi càng thấy rõ muốn phát triển nông nghiệp, muốn đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhất thiết phải có công nghiệp. Từ những nhận thức đó, chúng tôi đã quyết tâm học tập và thật sự đi vào lãnh đạo công nghiệp ở địa phương”.

Với quyết tâm đó, huyện ủy Tiên Hưng đã đạt được một số thành tích bước đầu về mặt này. Bằng phương pháp phát động quần chúng huy động mọi lực lượng về người, nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ... sẵn có ở địa phương, chỉ trong thời gian hơn ba tháng huyện Tiên Hưng đã xây dựng được các tổ nông cụ trong các hợp tác xã nông nghiệp. Các tổ nông cụ đó đã phát huy tác dụng tốt trong việc bảo quản, sửa chữa và sản xuất một số nông cụ nhỏ phục vụ yêu cầu phát triển nông nghiệp.

Được sự cổ vũ của những kết quả bước đầu, các hợp tác xã nông nghiệp ở Tiên Hưng đang đi vào quản lý và phát triển các ngành nghề thủ công ở nông thôn.

Các huyện khác của Thái-Bình cũng có những chuyển biến quan trọng trong việc lãnh đạo và chỉ đạo phát triển tiểu và thủ công nghiệp ở địa phương, nhằm phục vụ việc thực hiện ba mục tiêu trong nông nghiệp.

Đi đôi với việc nâng cao nhận thức, đề ra chủ trương, phương hướng phát triển sát hợp với địa phương. Tỉnh ủy Thái-Bình đã coi trọng việc chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy về công nghiệp địa phương.

Nhờ quán triệt các quan điểm, chủ trương, phương hướng của Trung ương, Tỉnh ủy Thái-Bình đã đề ra được những chủ trương đúng đắn về xây dựng và phát triển công nghiệp địa phương; đồng thời phát động rộng rãi phong trào quần chúng tham gia xây dựng và phát triển công nghiệp. Trong thực tế, chủ trương đó có được thực hiện tốt hay không, công nghiệp địa phương có thực sự đem lại hiệu quả thiết thực cho sản xuất, đời sống hay không... còn phụ thuộc vào sự chỉ đạo thường xuyên và cụ thể của Tỉnh ủy.

Trong quá trình chỉ đạo, Tỉnh ủy Thái-Bình đã tập trung giải quyết các vấn đề thuộc về chủ trương, phương hướng và biện pháp cơ bản. Tỉnh ủy kiên quyết giao cho Ủy ban hành chính tỉnh giải quyết những vấn đề cụ thể theo chức năng, quyền hạn của chính quyền. Mặt khác, Tỉnh ủy lại dựa vào các ban chuyên môn, chủ yếu là Ban công nghiệp, để thường xuyên kiểm tra công việc của Ủy ban hành chính tỉnh và các ty chuyên môn. Vì vậy, mặc dù Tỉnh ủy phân công việc của Ủy ban hành chính phụ trách công nghiệp, song ranh giới giữa công việc giữa Đảng và chính quyền vẫn được xác định rõ ràng tránh được sự giẫm chân lẫn nhau trong quá trình chỉ đạo thực hiện.

Nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công nghiệp địa phương và qua kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện của mình, Tỉnh ủy Thái-Bình đã rút ra được hai kết luận trong việc chỉ đạo thực hiện

Một là, công nghiệp địa phương phải do cấp ủy và chính quyền địa phương (chủ yếu là cấp tỉnh) trực tiếp lãnh đạo và quản lý dựa vào các chủ trương, chính sách của Trung ương, địa phương có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc phát triển công nghiệp phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của địa phương, không trông chờ, ỷ lại bị động trước các cơ quan chuyên môn cấp trên, đồng thời cũng không thể máy móc rập khuôn theo kinh nghiệm của nơi khác.

Hai là, công nghiệp địa phương có mối quan hệ rất phức tạp với các ngành kinh tế khác, và mọi hoạt động ở địa phương. Chỉ có dựa trên cơ sở phối hợp chặt chẽ sự hoạt động của các ngành có liên quan, công nghiệp địa phương mới có thể phát triển thuận lợi được.

Dưới sự lãnh đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh Thái-Bình đã phát huy quyền làm chủ của mình trong việc thi hành các chính sách và thể lệ, chế độ quản lý công nghiệp địa phương của chính phủ.

Ví dụ: hợp tác xã đồ sứ bị địch đánh phá, tài sản bị thiệt hại nặng, không còn vốn để tiếp tục phát triển sản xuất. sau khi bàn bạc kỹ với các ngành chuyên môn có liên quan, Ủy ban hành chính tỉnh Thái-Bình đã quyết định trích ngân sách địa phương ra giúp đỡ hợp tác xã nay 45 nghìn đồng. Hoặc xí nghiệp ươm tơ mới xây dựng, lúc đầu còn bị lỗ vốn. Sau khi tìm đủ mọi biện pháp cải tiến quản lý kinh doanh, xí nghiệp vẫn chưa khắc phục được khó khăn, Ủy ban hành chính tỉnh chủ trương các ngành có liên quan phải tìm mọi biện pháp làm giảm bớt khó khăn cho xí nghiệp, như tài chính giảm bớt mức thuế, thương nghiệp bớt mức phí lưu thông, vv... nhằm làm cho xí nghiệp khỏi lỗ, bảo đảm sản xuất bình thường.

Trong quá trình chỉ đạo sự phối hợp đó, Ủy ban hành chính tỉnh cũng rất coi trọng việc giữ gìn kỷ luật, nghiêm khắc phê phán những cơ quan

không nghiêm chỉnh chấp hành những thể lệ, chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Tóm lại, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động và lãnh đạo chặt chẽ sự phối hợp giữa các ngành là những ưu điểm nổi bật của tỉnh ủy và Ủy ban hành chính tỉnh Thái-Bình trong việc chỉ đạo thường xuyên và cụ thể đối với công nghiệp địa phương Thái-Bình vượt qua được nhiều khó khăn trong quá trình phát triển.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Thái-Bình còn coi trọng việc kiện toàn Ban công nghiệp tỉnh, cơ quan giúp việc trực tiếp của mình.

Có nhiều cơ quan giúp Tỉnh ủy và Ủy ban hành chính tỉnh lãnh đạo và chỉ đạo công nghiệp địa phương: Ủy ban kế hoạch, chi cục thống kê, các ty quản lý các ngành công nghiệp. Đối với các cơ quan này, Tỉnh ủy Thái-Bình đã chăm lo kiện toàn, củng cố về các mặt, nâng cao nhận thức về đường lối, chính sách của Đảng, tăng cường cán bộ, cải tiến cách làm việc. Về mặt chỉ đạo và quản lý công nghiệp địa phương, các cơ quan nói trên đã có nhiều tiến bộ và có sự đóng góp quan trọng.

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được quy định, các cơ này ngày càng đi sâu vào công nghiệp địa phương, đã giúp Tỉnh ủy và Ủy ban hành chính tỉnh nắm chắc tình hình công nghiệp địa phương và đề xuất được nhiều ý kiến thiết thực, quan trọng về xây dựng, phát triển và quản lý công nghiệp địa phương. Song, cơ quan được Tỉnh ủy Thái-Bình chú trọng nhiều nhất vẫn là Ban công nghiệp tỉnh ủy. Tỉnh ủy coi đây là cơ quan quan mưu gần gũi nhất, có tác dụng quan trọng nhất trong việc giúp Tỉnh ủy nghiên cứu đề ra chủ trương, phương hướng phát triển công nghiệp địa phương và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, phương hướng đó.

Theo tinh thần nghị quyết số 141 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Thái-Bình đã quyết định thành lập Ban công nghiệp Tỉnh ủy, bổ sung nhiều cán bộ có năng lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban công nghiệp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy mới được thành lập, cán bộ hiểu biết về công nghiệp chưa nhiều, song được sự bồi dưỡng, chăm sóc và chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, Ban công nghiệp Thái-Bình đã có phong cách làm việc tốt và đã phát huy tác dụng tốt trong việc giúp Tỉnh ủy lãnh đạo và chỉ đạo công nghiệp địa phương.

Ban công nghiệp Thái-Bình đã giúp Tỉnh ủy đề ra được một số nghị quyết quan trọng về phát triển các ngành, nghề trong công nghiệp địa phương; giúp Tỉnh ủy trong việc bồi dưỡng đường lối, chính sách phát triển công nghiệp địa phương của Đảng cho cán bộ các cấp, các ngành trong tỉnh; giúp Tỉnh ủy kiểm tra uốn nắn các lệch lạc trong phong trào. Mặt khác, Ban công nghiệp Thái-Bình cũng đã đi sâu vào thực tiễn, phát hiện và xây dựng những điển hình tốt, kinh nghiệm tốt để phổ biến rộng rãi trong toàn tỉnh. Với lối làm việc thiết thực, linh hoạt, không giầy tờ hình thức, Ban công nghiệp Thái-Bình đã giúp Tỉnh ủy giải quyết nhiều vấn đề kịp thời, gọn và có tác dụng cụ thể.

Ví dụ: qua kiểm tra thấy một hợp tác xã thủ công nghiệp quản lý sản xuất được tốt, Ban công nghiệp Thái-Bình đã cử cán bộ về cùng ban quản trị hợp tác xã tổng kết rút ra kinh nghiệm và mở hội nghị phổ biến tại chỗ. Công việc chỉ mất vài tuần, không có báo cáo dài dòng, nhưng kết quả đạt được vừa nhanh, vừa gọn, vừa tốt.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trên cơ sở những tiến bộ bước đầu về lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy, công nghiệp địa phương Thái-Bình đã có nhiều tiến bộ. Song, nhược điểm và khuyết điểm vẫn còn nhiều: tốc độ phát triển chưa cao, khả năng tiềm tàng của địa phương

chưa được phát huy tốt. Tác dụng của công nghiệp địa phương đối với công nghiệp, nhất là đối với đời sống của nhân dân, còn có những mặt bị hạn chế, hiệu quả vốn đầu tư vào công nghiệp địa phương còn thấp, vv...

Điều đó đòi hỏi Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn về công nghiệp của Thái-Bình nhất là Ban công nghiệp tỉnh ủy, phải đi sâu hơn nữa vào các hoạt động kinh tế, kỹ thuật. Chúng tôi tin tưởng rằng, trên cơ sở phát huy đầy đủ những ưu điểm đã đạt được, Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn về công nghiệp của Thái-Bình sẽ nhanh chóng đạt được những thành tích mới, tiến bộ mới.